



ที่ ศธ ๐๔๐๐๔ /๖๑๓๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ท กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ/กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ไม่ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพ การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ไม่ได้จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ทั้ง ๓ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฯ หรือมอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) หรือผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ผู้เข้าร่วมประชุมจากเงินงบประมาณปี ๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภมล รอดคล้าย)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๓๖